

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHĐT-ĐTGS

Ninh Thuận, ngày tháng 3 năm 2024

V/v chủ trương giao cho Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng sân vận động Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 750/VPUB-KTTH ngày 27/02/2024 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến tham mưu giải quyết đối với nội dung kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc giao Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng sân vận động Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (gồm các hạng mục cấp thiết: Nhà thi đấu 2000 chỗ, đường Pitch, nhà ăn, nhà ở vận động viên..) đảm bảo khả thi, hiệu quả, đúng quy định; Sau khi nghiên cứu các văn bản có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh thì hiện nay hầu hết các cơ sở vật chất phục vụ cho việc ăn, ở, sinh hoạt, tập luyện thi đấu cho các vận động viên đều được xây dựng trên 20 năm đến nay đã xuống cấp trầm trọng, có công trình không còn sử dụng được và không phù hợp với tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu đã ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và công tác đào tạo huấn luyện các đội tuyển thể thao của tỉnh cũng như nâng cao thành tích thể thao. Để có cơ sở triển khai tốt các nhiệm vụ; Vì vậy, việc giao Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng sân vận động Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao (gồm các hạng mục cấp thiết: Nhà thi đấu 2000 chỗ, đường Pitch, nhà ăn, nhà ở vận động viên..) là cần thiết.

Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh thông qua danh mục và mức vốn cụ thể cho từng nhiệm vụ, dự án. Bên cạnh đó, hiện nay nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 khó khăn, nhiều dự án phải điều chỉnh cắt giảm kế hoạch trung hạn đã giao để đảm bảo nguồn vốn hoàn thành các dự án đang triển khai nên không còn nguồn để bổ sung cho các dự án mới phát sinh.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát sự cần thiết, xác định quy mô, phương án đầu tư, tổng mức đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ

trương đầu tư phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, định mức và khả năng nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 khi Trung ương ban hành tiêu chí mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở VHTTDL;
- GD và PGD Sở: N.H.Son;
- Lưu: VT, ĐTGS.
BTH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Sơn